



สุจิตร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประชุมวิชาการระดับประเทศ

เรื่อง

ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ
(Library in New Normal : Collaboration, Innovation & Services)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2565



การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ
(Library in New Normal: Collaboration, Innovation and Services)

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

จากการที่ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา การให้บริการ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการศึกษา บุคคลต้องดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ส่วนหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินกิจการได้ต่อไป ห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ ความบันเทิง และเป็นที่พักพิงของผู้รับบริการ ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและรูปแบบของการให้บริการเพื่อให้รองรับต่อสภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการของแต่ละห้องสมุดนั้นด้วย อาทิ การปิดบริการ การสลับเวลาทำงาน การให้ทำงานจากบ้าน (work from home) การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือปรับรูปแบบ ช่องทาง และวิธีการให้บริการ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป พร้อมๆ กับสภาวะที่การแพร่ระบาดยังมีอยู่ ห้องสมุดก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่ออยู่เคียงข้างผู้รับบริการต่อไป

ในยุควิถีชีวิตใหม่นี้ ห้องสมุดหลายแห่งอาจมีความกังวลว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางในการสร้างความร่วมมือ นวัตกรรมและบริการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการห้องสมุดตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ และแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบข้อมูลสารสนเทศใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการให้บริการ
3. เพื่อให้สมาชิกของสมาคมห้องสมุดฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายห้องสมุดที่จะก้าวเดินร่วมกันต่อไป

ระยะเวลาการประชุม

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

สถานที่ประชุม

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
2. คณาจารย์ในสถาบันที่จัดการศึกษาและการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3. ผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

1. ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท
2. ภายหลังจากวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

07.30-08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและขอรับการรับเกียรติบัตร สำหรับผู้รับรางวัลต่าง ๆ

09.00-10.15น. **พิธีเปิดและมอบรางวัลต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์**

- รางวัล ศ.คุณหญิงแม้นมาส ขวลิต : ผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาห้องสมุด
- รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
- รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
- รางวัลห้องสมุดดีเด่น
- รางวัลยอดนักอ่าน
- เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาพื้นที่การอ่าน การสร้างความร่วมมือ

การพัฒนานวัตกรรม การบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุควิถีชีวิตใหม่”

โดย นายวัลลพ สงวนนาม

เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย อาจารย์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

โดย นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และคณะฯ

14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ทรัพยากรการเรียนรู้และการให้บริการในยุควิถีชีวิตใหม่”

โดย **ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์กุล**

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.00-16.30 น. พิธีปิด ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา หาญพล นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ



ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ประจำปี 2564

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด

นายยุทธนา ไอยราพรต บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ประธานชมรมห้องสมุดประชาชน และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี ผู้ขับเคลื่อนและบริหารงานห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาและอบรมหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะสร้างอาชีพที่สอง ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมในการประสานงานห้องสมุดอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สำหรับกลุ่มต่าง ๆ อาทิ เยาวชน โดยการฝึกตัดผมชาย การซ่อมรถยนต์เล็ก การชงกาแฟ การทำอาหารว่าง การปลูกเกษตรอินทรีย์ ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ การตัดเย็บในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในครอบครัว และสร้างอาชีพที่สองให้แก่ผู้เรียน ผ่านห้องสมุดประชาชน สร้างวิทยากรจิตอาสาในการขยายการอบรมดังกล่าวไปสู่อำเภอ โดยมีผู้เข้าเรียนรู้กว่า 2,000 คนต่อปี สร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนกว่า 50 คนต่อปี

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ได้เสียสละ พุ่มเท อุทิศและแสวงหาโอกาสสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน ในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง นับเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องและเชิดชูในด้านการพัฒนาห้องสมุด ตามโครงการเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีเพื่อสังคม สมควรได้รับรางวัล ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต พร้อมเงินรางวัลเพื่อต่อยอดความดี มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทั้งด้านบริหารงาน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นหัวใจของการศึกษาอย่างแท้จริง ตั้งแต่การพัฒนาบริการห้องสมุดไปสู่บริการดิจิทัลทั้งด้าน digital content และบริการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย สนับสนุนให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์ข้อมูลล้านนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุด ด้วยงบประมาณรวมกว่า 410 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้อุทิศตน พุ่มเท เสียสละ นำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นนักวิชาชีพและผู้บริหารที่มุ่งมั่นอุทิศตนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนเป็นผู้บริหาร ได้พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีห้องสมุดและนวัตกรรมบริการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการห้องสมุด และห้องสมุดต่าง ๆ ที่ขนานนวัตกรรมไปใช้ด้วยผลงานอันโดดเด่น จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ อาทิ พัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์ พัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับงานบริการห้องสมุดไร้เงินสด พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นคว้า พัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศออนไลน์

รองศาสตราจารย์ วนิดา แก่นอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดที่ใช้ศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปผนวกกับศาสตร์ด้านการบริหาร และศาสตร์ด้านบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ มาพลิกโฉมสำนักหอสมุดให้สามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมการให้บริการเช่น หุ่นยนต์โต้ตอบ (chatbot) ที่ตอบคำถามได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) ที่จะเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อถังขยะเต็ม ริเริ่มการใช้ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์ความคุ้มค่าการจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลที่แสดงถึงความเสียสละและทุ่มเทคือ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและเป็นห้องสมุดสีเขียวนาร่อง 10 แห่งแรกของประเทศ ประจำปี 2560

ห้องสมุดดีเด่น

ห้องสมุดเฉพาะ

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Line Facebook ได้ สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ และสามารถติดต่อสอบถาม/ขอคำปรึกษาด้านสารสนเทศสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงผ่านออนไลน์ ด้วยเชื่อว่าความรู้จะเป็นพลังสำคัญในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังได้ปรับการบริการเชิงรุกในช่วงสถานการณ์โควิด ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริการกว่า 96% เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ด้วยความพร้อมและจิตบริการของบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น

ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่

ห้องสมุดเมธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ห้องสมุดเมธารักษ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยครบครันมีความรู้ความสามารถบริหารงานห้องสมุดตลอดจนการสร้างยุวบรรณารักษ์ช่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ใเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชุมชนใกล้เคียงห้องสมุดเมธารักษ์ มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นห้องสมุดของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ห้องสมุดโรงเรียนไทยคริสเตียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนไทยคริสเตียน เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโรงเรียนห้องสมุดออกแบบ ตกแต่งด้วยบรรยากาศทันสมัย สะอาด เรียบร้อยสวยงาม เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาที่มีพื้นที่ใช้สอยและให้บริการกว้างขวาง จัดแบ่งเป็นมุมต่าง ๆ ตามมาตรฐานห้องสมุดเช่น มุม Children's Room มุม Levelled Readers มุม Fiction/Story Books โดยมีหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้บริการแก่นักเรียนสองภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีห้อง Silent Room และห้อง Forum Room สำหรับให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนับเป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศสบาย ๆ ที่โดดเด่นเอื้อต่อการเรียนรู้และการอ่านอย่างสมบูรณ์แบบ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนวัดอินทาราม เขตธนบุรี กทม.

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนวัดอินทาราม เป็นห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย สีสันสดใส สะอาด เรียบร้อย สวยงามภายใต้งบประมาณที่จำกัด ภายในห้องสมุดจัดแบ่งพื้นที่ให้บริการแบบกระทัดรัดมีมุมต่างๆ ไว้บริการตามมาตรฐานห้องสมุด เช่น มุมเฉลิมพระเกียรติมุมอินเทอร์เน็ต มุมศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มุมนิทรรศการโดยมีครูบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ที่เข้มแข็งคอยให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องมีฝ่ายบริหาร ครูและชุมชน ให้การสนับสนุนห้องสมุด นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดสู่ชุมชนผ่านแฟนเพจของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนถิ่นวิทยา มีการบริหารจัดการห้องสมุดร่วมกับฝ่ายบริหารสถานศึกษา ตามนโยบายพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนโดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลฐานข้อมูลหนังสือทันสมัย ถูกต้อง ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ภายในห้องสมุดจัดมุมความรู้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อย สะดวกในการเข้าถึง มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุดเคลื่อนที่ ทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน

ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนชุมแพศึกษาเป็นห้องสมุดที่ได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง ทันสมัย มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครบถ้วน มีอินเทอร์เน็ตให้บริการแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นห้องสมุดสาธิตแห่งที่ 89 จัดหนังสือสารานุกรมไว้ให้บริการอย่างครบครัน มีการจัดบริการเชิงรุก และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมจากนามมีบุ๊ค นักเรียนยุวบรรณารักษ์ได้รับรางวัลค่ายผู้นำการอ่านระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยฯ

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนคณะราชภัฏรำง จังหัดปทุมธานี

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนคณะราชภัฏรำงปทุมธานีเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ โดดเด่นด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยไว้ให้บริการการอ่านแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย ตามความต้องการตลอดจนสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ ไว้ให้บริการ เช่น หนังสือคู่มือเตรียมสอบหนังสือเสริมทักษะความรู้ต่างๆ หนังสือสารานุกรม มีการจัดระบบห้องสมุดที่เอื้อต่อการใช้บริการของนักเรียนเป็นระบบ ระเบียบ มียุวบรรณารักษ์ที่เข้มแข็งคอยให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชน ที่ร่วมมือสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่องานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

บริหารงานด้วยระบบมาตรฐานสากล บริหารจัดการห้องสมุดด้วยแนวคิด Balance Score Card ปรับปรุงกายภาพห้องสมุดเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมบริการที่น่าสนใจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อาทิ Mobile Telepresence Robotics CUNEX Application และจัดห้องสมุดสาขาที่ให้บริการในรูปแบบ Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย

ส่งผลให้สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ระบบ ISO 9001:2015 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวระดับดีเยี่ยม นำแนวคิด “Open to All for Life-Long Learning” การจัดทำ คลังสารสนเทศ Open Access การพัฒนา Library on Mobile เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม ตลอดจนกิจกรรมและบริการวิชาการเพื่อสังคม อาทิ โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนด้วยกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนค่าปรับเป็นเงินบริจาคเพื่อการกุศล เป็นต้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในทศวรรษแห่งการปรับตัวสู่ห้องสมุดยุคใหม่ บริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx เป็นกรอบแนวทางพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบริการของห้องสมุดให้เป็นประตูการเรียนรู้ชั้นนำ (Leading Learning Gateway) เน้นหนักการพัฒนานวัตกรรมบริการให้สามารถรองรับบริการดิจิทัล (digital services) ที่ทันสมัย ตั้งแต่บริการพื้นฐานจนถึงบริการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการวิจัย เช่น การพัฒนาบริการยืม-คืนให้เป็น Smart Accessibility เพื่อการเข้าถึงหนังสืออย่างไร้ขีดจำกัด และการชำระค่าบริการด้วยระบบไร้เงินสด (e-Payment) การพัฒนาบริการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัย รองรับ new normal และ next normal รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบการสำรวจหนังสือ การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล และ centralized digital platform (CMUDC) รองรับการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านการพัฒนา subject collections และคลังจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่คลังสารสนเทศให้สามารถสืบค้นจากแหล่งเดียว ให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นล้านนา และการปรับปรุงด้านกายภาพ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวและได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนำ OKRs (Objectives and Key Results) มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานขององค์กร โดย OKRs ในแต่ละรายไตรมาสจะสอดคล้องกับสถานการณ์หรือทิศทางที่องค์กรมุ่งเป้า ณ ขณะนั้น ดำเนินงานตอบสนองนโยบายผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามกรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความท้าทายและการมีเป้าหมายไปสู่ “การเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาที่มีส่วนได้ส่วนเสียชื่นชม” หอสมุดฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมบริการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ด้วยการออกแบบบริการ (Service Design) โดยมีผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง มีการนำศาสตร์ด้าน Data Analytics โดยอาศัยข้อมูลจาก Big Data มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ พัฒนารัพยาการสารสนเทศในคอลเล็กชันที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ การแปลงรูปทรัพยากรสารสนเทศเป็นดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการให้บริการห้องสมุด การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ องค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ

ห้องสมุดประชาชนดีเด่น

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่หลากหลายทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภายนอกและภายใน ในรูปแบบ On Line และ Onsite จัดกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามความสนใจของผู้รับบริการ ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอเมืองแพร่ 20 ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ขับเคลื่อนการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน รางวัลที่ได้รับคือ ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ห้องสมุดยอดเยี่ยม สถานศึกษาต้นแบบและ Best Practice ด้านนวัตกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.

ห้องสมุดอัตลักษณ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพ พื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ Co Working Space ประกอบด้วยวัดวาอาราม มัสยิดงาม คูวัฒนธรรม ไร่ข้าวไร่หญ้าเขียวขจี อีกโรจน์ชุมชน สวนสัตว์พาฬารีน่ายล ทุกชุมชนส่วนร่วมดีหนังสือทั่วไป วารสาร นิตยสาร นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการส่งเสริมอาชีพ โดยจัดมุมความรู้ต่าง ๆ หลากหลาย อาทิ ห้องเด็ก ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งบริการกิจกรรมอาชีพและการท่องเที่ยวภายในห้องสมุด และผ่านระบบออนไลน์ อาทิ e-Book YouTube Facebook มีพื้นที่สำหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ภายใต้บรรยากาศสบาย ๆ รมรื่น สะอาด สะดวก สบาย และความมั่นใจในการดูแลผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร

รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางรณิดา โรจน์สังกะกุล

เจ้าหน้าที่อาวุโส หัวหน้าห้องสมุด บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บรรณารักษ์ที่อุทิศตนเพื่องานห้องสมุดและบริหารงานห้องสมุดกว่า 22 ปี ที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ เป็นแหล่ง Edutainment ที่ตอบสนองธุรกิจขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างให้ห้องสมุดต่างๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบและจัดตั้งห้องสมุดให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับความเชื่อถือให้วิทยากรหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และยังอุทิศตนเป็นกรรมการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดฯ กว่า 12 ปี ในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ เลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน และปฏิคม

นางรุ่งเรือง สงเคราะห์

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เส้นทางบรรณารักษ์กว่า 27 ปีกับการอุทิศตนเพื่องานห้องสมุด โดยใช้ประสบการณ์งานในห้องสมุดกลั่นกรองออกมาเป็นผลงานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์งานบริการห้องสมุดอุดมศึกษาของรัฐ รวมถึงริเริ่มจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มหาวิทยาลัยได้เป็นที่พึ่งของชุมชน ได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทำงานรวม 5 เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีผลงานเพื่อบรรณารักษ์รุ่นใหม่ คือ งานวิชาการในวิชาชีพ คู่มือ หนังสือ ตำราวิชาการของไทยที่สร้างสรรค์จากบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นแนวทางและคู่มือการทำงานและบริหารงานห้องสมุด นับเป็นบุคคลที่อุทิศตนทุ่มเทและสร้างผลงานสำหรับบรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาตนอย่างครบวงจร

นางสาวสายฝน เต่าแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มจากบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่การทำงานสายการบริหาร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บริหารด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คลังสถาบัน และการให้บริการสารสนเทศ ขับเคลื่อนโครงการ Chulalongkorn University Journal Online (CUJO) นำระบบการตีพิมพ์บทความวารสารที่เป็นมาตรฐานสากล มาใช้กับวารสารที่ตีพิมพ์โดยคณะ/สถาบัน ในจุฬาฯ เพื่อพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนารูปแบบแนวทางการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพิจารณาและเสนอฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัย สถาบันในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นับเป็นบุคคลที่อุทิศตนในการพัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานสากล

นางฐิติมา เขียรอนันตกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากเส้นทางบรรณารักษ์งานจัดหมู่และทำบัตรรายการ เปลี่ยนแปลงบทบาทสู่บรรณารักษ์ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม ตลอดจนความรู้ความสามารถทำให้ก้าวเข้าสู่ระดับบริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา ผลงานโดดเด่นด้านบริหารจัดการที่มีส่วนขับเคลื่อนองค์กรเป็นอย่างมาก คือการปฏิบัติหน้าที่ “ผู้แทนฝ่ายบริหาร” (Quality management representative : QMR) ที่ต้องกำกับดูแล ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ ISO ที่หอสมุดฯ ได้รับการรับรองทั้ง 2 มาตรฐาน คือ ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทักษะที่ให้ความสำคัญ คือ การสื่อสาร ซึ่งจะทรงพลังและเกิดประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมที่ควรนับเป็นบุคคลที่ทุ่มเท เสียสละ เพื่องานห้องสมุดและการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่อย่างแท้จริง

รางวัลยอดนักอ่าน

1. รางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษา

ระดับประถมศึกษา

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ด.ช.กฤษณะพงศ์ สำลี | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2. ด.ญ.กมลศรี คันทา | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3. ด.ญ.กิตติยาพร บุญร่วม | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 4. ด.ญ. จันทิมา พาลี | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 5. ด.ญ.จิณณ์ภักธนา คันทา | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 6. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุภาพ | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 7. ด.ญ.ญานิตา ศรีกุลลา | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 8. ด.ญ.ธนวดี รัชวงศ์ | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 9. ด.ช.ธัญพรธน์ นิมิตร | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 10. ด.ช.ธีรพงศ์ สายแก้ว | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 11. ด.ญ.วรัญญา บุญมารอง | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 12. ด.ญ.ศิริณญา คำศรี | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 13. ด.ญ.สิตาพร โพธิ์เงิน | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 14. ด.ญ.อาริษา ศรีแก้ว | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |

ระดับมัธยมศึกษา

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. น.ส.กชนันท์ เมากา | โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ |
| 2. น.ส.กชพร รักชัย | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 3. ด.ช.กิตติศักดิ์ ยศพิบูลย์ | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 4. น.ส.จันทร์จิรา ติธรรม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |
| 5. น.ส.จันทร์สุดา มีสุวรรณ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |
| 6. น.ส.ดารณี คำทรัพย์ | โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ |
| 7. ด.ญ.ณัฐาริณีย์ ทองดี | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 8. ด.ญ.ชนิดา ไชยนา | โรงเรียนพรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร |
| 9. น.ส.ชลธิชา แวนจันลา | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 10. ด.ญ.ชิตดาวรรณ มณีพรรณ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม |
| 11. น.ส.ธิรัชนันท์ บุตรแสน | โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร |
| 12. นายธนธานี พราวศรี | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม |
| 13. นายธรรณินทร์ โลกตะคุ | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |

14. น.ส.ณัฐการ์ต์ คุ่มหินลาด โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
15. ด.ช.ณัฐภูมิรินทร์ ธรรมรส โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
16. น.ส.นฤมล ธิระโต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
17. น.ส.นันทิยา สมรฤทธิ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
18. น.ส.นิภาธร มีศรี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
19. ด.ญ.นิสร่า ยุ่งพรมมา โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
20. ด.ช.บุญยกกรณ์ นนทะสี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
21. น.ส.ปณิพร บุระเนตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
22. น.ส.ปิ่นแก้ว สำราญ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
23. น.ส.เปรมวดี โสตามุก โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
24. น.ส.พรหมพร พรหมสิทธิ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
25. ด.ญ.พลอยพันธุ์ รัตนกันทา โรงเรียนบ้านแม่จัวะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดแพร่
26. ด.ญ.พัชรนันท์ แดงศรี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
27. ด.ญ.พิกุลแก้ว เหล่าศรี โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าแสนใต้ จังหวัดศรีสะเกษ
28. ด.ญ.พิชชาอร วังแก้ว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
29. ด.ญ.พิมลทิพย์ สีหาคม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
30. นายพันทนา เข้มเพชร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
31. น.ส.ภณฉิรา โคตสา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
32. ด.ช.ภาณุพงศ์ ทองวงษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
33. น.ส.ภาวิณี สีเกิ้น โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
34. น.ส.มิ่งขวัญ พรหมรัมย์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
35. น.ส.เมธิกา ผายเงิน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
36. น.ส.เมธิษา จดไชยภูมิ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
37. ด.ช.ภูริ ละภูพานธุ์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร
38. น.ส.รัญชิตา ไชยโย โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
39. ด.ญ.ศรันยา อรรคสังข์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
40. น.ส.ศิริมล อู่หวล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
41. นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
42. น.ส.สิรินาถ กางทอง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
43. น.ส.สุคนธวา ไตรรงค์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร
44. น.ส.สุชานุช ดิยะบุตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
45. น.ส.สุนิสา ศรีวงศ์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร

- | | |
|----------------------------|--|
| 46. น.ส.สุพัฒตรา โมริพันธ์ | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 47. ด.ญ.เสาวภา สุนันธรรม | โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร |
| 48. น.ส.อรณิชา สิมมาวัน | โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร |
| 49. น.ส.อรสา คิดทำ | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 50. น.ส.อารดา สุบรรณ | โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ |
| 51. น.ส.โอลดา บริเอก | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |

ระดับอุดมศึกษา

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเอกลักษณ์ ราชไกรกิจ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2. น.ส.เมะเทณี ทิพม่อม | นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร |

2. รางวัลยอดนักอ่านประเภทผู้บริหาร ครู อาจารย์

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์ | โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร |
| 2. นางกรรณา หวันเสนา | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
| 3. นายกิติพงษ์ เวทย์บุชา | โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร |
| 4. นายไกรสร ดีชะมาตย์ | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 5. น.ส.ขจีบุษ ดาโอภา | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 6. นางชนิษฐา ภูชาดา | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
| 7. น.ส.คนัสนันท์ กุลภา | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 8. นางจุฑามาศ มณีพรรณ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม |
| 9. น.ส.จุรรัตน์ อัครพิน | โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร |
| 10. นายเดชชาติ ทองดี | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
| 11. น.ส.ณิชากร อุ่นทะวงษ์ | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
| 12. นาง ฉัตรภรณ์ รักษาภักดี | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 13. น.ส.ชฎาพร ช่วยชู | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 14. นางชนันษร อุ่นจันทิ | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม |
| 15. นายชาญวิทย์ อาจวิสัย | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 16. นายชัชวาลย์ โชตมลทิน | โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร |
| 17. นางชুমากานต์ สุรเสียง | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 18. น.ส.ชุลีกร คำหล้า | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 19. น.ส.ทรงศนันท์ พรหมประศรี | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 20. น.ส.ทิพวรรณ ลับโกษา | โรงเรียนบำรุงพังศ์อุปถัมภ์ จังหวัดมุกดาหาร |
| 21. นายธนปกรณ์ ป้องศรี | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 22. นางธิกานดา ศรีสาคร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 23. น.ส.นริศรา วงศ์น้ำคำ | โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ |
| 24. นายนพดล ศรีสาคร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 25. น.ส.นันทนิจ แผนสิงห์ | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม |
| 26. นายนิกร โคตรพรม | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม |
| 27. น.ส.นิตยา สีแสง | โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร |
| 28. น.ส.ณัฐธิดา สิงห์สถิตย์ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |
| 29. น.ส.ณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต | โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง จังหวัดสกลนคร |
| 30. น.ส.เบญจภรณ์ ปัญญาสาร | โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม |
| 31. น.ส.ปภัตรา คิมยะราช | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 32. นายปรเมศร์ นิ้มมา | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 33. น.ส.ปิยธิดา อภีรักษ์สัตยา | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 34. น.ส.ผกาวรรณ กลางชมภู | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 35. น.ส.พรจันทร์ บุระเนตร | โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่อ้แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี |
| 36. นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 37. นายณพิชญกิตติ์ ทศคร | โรงเรียนพังโคนพิทยาคม จังหวัดสกลนคร |
| 38. น.ส.พิจิตรา ทองนู | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 39. น.ส.พิมพ์ชนก แจ้ภูเขียว | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 40. น.ส.พิตตินันท์กร พ่อครองค์ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |
| 41. น.ส.เพ็ญพิชชา รอบคอบ | โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ |
| 42. น.ส.ภักดิ์วีดี รักษาบุญ | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 43. นางภาวิณี สุพลแสง | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม |
| 44. นางเย็นฤดี ศรีสร้อย | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 45. นางรณันซ์พร อัครเอกกุลกรษ์ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม |
| 46. นางรัตตินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 47. น.ส.รุจิราภรณ์ สายบุญรอด | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร |
| 48. นางวรรณวรางค์ โอหาริกพันธุ์ | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
| 49. นายวรสิทธิ์ พรหมมา | โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร |
| 50. นางวันเพ็ญ เหลาพรม | โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 51. นายศิริศักดิ์ ภัคดีไทย | โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร |
| 52. นายสุจินดา โสภาพร | โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดขอนแก่น |
| 53. นางสุดา มงคลสิทธิ์ | โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี |

54. นางสุนทรี เลิศสงคราม	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
55. นางเสาวนีย์ สีหนาท	โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร
56. น.ส.โสภภาพันธุ์ คนตรง	โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
57. น.ส.หทัยชนก กอญแพง	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
58. นางองค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
59. น.ส.อมรรัตน์ เทียมราช	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
60. น.ส.อรวรรณ แผงภูงา	โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
61. นางอ้อย คุณหอม	โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร
62. น.ส.อรรถจริยา มุงคุณ	โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
63. นายอานภาพ งามบุญรอด	โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
64. นางอุไรพร จันฤไชย	โรงเรียนพังโคนวิทยา จังหวัดสกลนคร
65. น.ส.อุไรพร ถาคำ	โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

เกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารห้องสมุดมีวิสัยทัศน์ มินโยบายเชิงรุก แผนงานชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารงานรองรับ (ฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ดำเนินงานภายใต้ต้นโยบาย/แผนตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย มีระบบติดตาม ประเมินผล โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บูรณาการผสมผสานการทำงานบนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO สำนักงานสีเขียว (Green Office) ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี มีผลงานเชิงประจักษ์ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม G-Gold

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารสำนักหอสมุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน สืบต่อการดำเนินงานแม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวมีส่วนสนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นหนึ่งใน 10 ห้องสมุดสีเขียวนาร่อง ที่ผ่านการตรวจประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม G-Gold และเป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกในภาคเหนือ เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ

ของการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาจิตสำนึก ความเป็น Green จนกลายเป็น life style เป็นที่กล่าวขวัญและได้รับการยอมรับจากประชาคมในมหาวิทยาลัย บุคลากรก้าวสู่การเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นหนึ่งใน 10 ห้องสมุดสีเขียวนาร่อง ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารของสถาบันตระหนักถึงความสำคัญให้การสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน มีผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (SDGs) สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร มีการกำหนดภาระงาน ห้องสมุดสีเขียวและถ่ายทอดตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล โดยมีการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 196 ของโลก ด้านเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด/เครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการขยายผลการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดสีเขียวนาร่อง 10 แห่ง ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยผู้บริหารสถาบันมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) และผู้บริหารหอสมุดฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ สานต่องาน และมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์



**ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม**

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมด และนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้รับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งหมด ตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวทัศนาศนา	หาญพล	นายกสมาคม
๒. นางสาวศุคนธ์	ศิริวงศ์วรวัฒน์	อุปนายก
๓. นางสาวน้ำทิพย์	วิภาวิน	อุปนายก
๔. นางสาวเอมอร	ตันเถียร	อุปนายก
๕. นางสาวกรรณกาญจน์	ถนอมพล	กรรมการและปฏิคม
๖. นางกิ่งแก้ว	อ่วมศรี	กรรมการและปฏิคม
๗. นางสุรัสวดี	ดิษฐสกุล	กรรมการและนายทะเบียน
๘. นางสาวพุดสุข	ปริวัตรวรวิฑู	กรรมการและประธานแผนกวิชาการ
๙. นางสาวกัลยา	ยังสุขยิ่ง	กรรมการและประธานแผนกวิชาการ
๑๐. นายสรคม	ดิสสะมาน	กรรมการและประธานแผนกมาตรฐาน วิชาชีพ
๑๑. นางสาววรารักษ์	พัฒนเกียรติพงศ์	กรรมการและประธานแผนกมาตรฐาน วิชาชีพ
๑๒. นางสาวปริญญา	ขวัญเรียง	กรรมการและประธานแผนกวิจัยและ พัฒนา
๑๓. นางพยอม	ยุวะสุด	กรรมการและประธานแผนกวารสาร และสื่อวิชาการ
๑๔. นางสาวนฤมล	รีนไวย์	กรรมการและประธานแผนก ประชาสัมพันธ์
๑๕. นางสาวบุบผา	ชูชาติ	กรรมการและประธานประชาสัมพันธ์
๑๖. นายประจักษ์	วัฒนานุสิทธิ์	กรรมการและประธานแผนกวิเทศ สัมพันธ์
๑๗. นางสาวปุณณา	สุขสาคร	กรรมการและประธานแผนกวิเทศ สัมพันธ์
๑๘. นางสาววาสนา	งามดวงใจ	กรรมการและประธานแผนกกองทุน
๑๙. นางอัจฉรา	จารุวรรณ	กรรมการและประธานแผนกกองทุน

/๒๐. นางรำไพโร ...

๒๐. นางรำไพโร	ทิพย์ชยางกุล	กรรมการและบรรณารักษ์
๒๑. นางวีระวรรณ	วรรณโท	กรรมการและเหรียญก
๒๒. นางสาวสุจิตร์	สุภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางสาวปรียาพร	ฤกษ์พินัย	กรรมการและเลขานุการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิริยะ ฉันทดิลก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร